



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14680

หน้า: 1(ซ้าย), 5

Col.Inch: 34.30 Ad Value: 37,730

PRValue (x3): 113,190

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กองปราบเรียก'ร.ต.จิตติทัศน์'แจงที่มาปิ่น-เงินโอน25ล้าน

กองปราบเรียก'ร.ต.จิตติทัศน์' แจงที่มาปิ่น-เงินโอน25ล้าน

กองปราบฯขยายผลคดีเงินทอนวัด เรียก'ร.ต.จิตติทัศน์'ให้ปากคำวันนี้
แจงที่มาสะสมปิ่นเพียง 'ป.ป.ท.'ลงพื้นที่ตรวจสอบสงขลา (อ่านต่อหน้า 5)

ร.ต.จิตติทัศน์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พล.ต.ต.โมตรี นิเมธิต ผู้บังคับการกองปราบปราม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทุจริตงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดและเผยแผ่พระศาสนา หรือทุจริตเงินทอนวัด ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านธรินภรณ์วิลล่า ย่านบางกรวย จ.นนทบุรี ว่า เชิญผู้พักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวมาสอบปากคำ พบว่ามีการรับโอนเงินจากเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งมายังบัญชีจำนวนเงิน 5 ล้านบาท หากพบว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

พล.ต.ต.โมตรีกล่าวว่า สำหรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนดังกล่าว เป็น 1 ใน 5 พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เคยแจ้งความร้องทุกข์กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปป.) ไปก่อนหน้านี้ แต่ขอไม่เปิดเผยรายชื่อ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอื่นอีกในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ตำรวจกองปราบฯเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านรามคำแหงของ ร.ต.จิตติทัศน์ นิพนธ์พิทยา ทหารในสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากมีข้อมูลว่าบุคคลในบ้านเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคดีเงินทอนวัด รับโอนเงินจำนวน 25 ล้านบาท และพบอาวุธปืนจำนวนมาก พล.ต.ต.โมตรีกล่าวว่า ได้ออกหมายเรียก ร.ต.จิตติทัศน์มาให้ปากคำ เพื่อชี้แจงที่มาของอาวุธปืนในวันที่ 21 พฤษภาคม

ด้านความคืบหน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) เข้าตรวจสอบทุจริตการใช้งบประมาณของหน่วยราชการ พบว่าที่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 9 ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ในโครงการซ่อมบ้านประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือโครงการซ่อมบ้านคนจน ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเอง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากพบปะแสการทุจริต โดยผู้ตรวจใน 4 อำเภอของ จ.สงขลาในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองเทพาคือ อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และ อ.เทพา ซึ่งมีชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือ 360 หลัง วงเงินรวม 7.2 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนใน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ พบเจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุนายหนึ่งซึ่งได้รับวัสดุก่อสร้างมาช่วยในการซ่อมแซมบ้าน พบว่าวัสดุไม่ครบตามจำนวน นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงยังปรากฏในลักษณะเดียวกัน คือได้รับของไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ บางรายแม้ได้ครบ แต่ราคาของวัสดุที่ได้น้อยกว่างบประมาณที่ให้ช่วยเหลือหลังละ 20,000 บาท จึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาส่วนต่างของราคาที่หายไป รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากนิคมสร้างตนเอง พบทุกครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือ มีจำนวนวัสดุคิดเป็นเงิน 20,000 บาททุกราย ดังนั้นต้องตรวจสอบอีกหลายประเด็น ทั้งเรื่องราคาจัดซื้อว่าสูงเกินจริงหรือไม่ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รายใดในนิคมสร้างตนเองเกี่ยวข้องและต้องตรวจสอบบ้าง ซึ่งจะดำเนินการเป็นแนวเดียวกันในทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา